



ที่ 109/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) พร้อมเจ้าหน้าที่จากเมืองโคเกะ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยคณะฯ ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน มาเยือนเมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ เพื่อแลกเปลี่ยนและทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในเทศบาลเมืองโคเกะ ระหว่างวันที่ 23 – 30 กันยายน 2566 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระดับประถมศึกษาระหว่างโรงเรียนในเทศบาลเมืองโคเกะ จังหวัดฟูกูโอกะ กับ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)

โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมฯ ของทั้งสองประเทศได้เดินทางแลกเปลี่ยนการเยือน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตระหว่างกัน รวมทั้งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พร้อมเปิดโลกทัศน์ ตลอดจนเป็นโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศร่วมกับครอบครัว อบอุ่นในระหว่างการเดินทาง

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น สถานที่ที่น่าสนใจในภูมิภาค คิวชู โอกินาวะ และจุกุเกะ รวมถึงภารกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมอวยพรให้การดำเนินการ แลกเปลี่ยนเยาวชนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดี

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองโคเกะกับโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายประถม) เริ่มต้นขึ้นในปี 2558 และต่อมา ได้มีการลงนามความร่วมมือโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างกัน ในปี 2560 โดยมีระยะเวลา ความร่วมมือ 5 ปี ล่าสุด เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามขยายอายุความร่วมมือโครงการโรงเรียนพี่ วิทยาลัยน้อง ต่อไปอีก 5 ปี อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เสนอชื่อให้เทศบาลเมืองโคเกะได้รับรางวัล Nishi-Nippon Foundation “Asia Mirai” Award ประจำปี 2564 (ค.ศ. 2021) จัดโดยมูลนิธิ Nishi-Nippon ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบ ให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรท้องถิ่นในภูมิภาคคิวชูที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนและ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างท้องถิ่นกับต่างประเทศ

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

* * * * *

27 กันยายน 2566



